
รายงานการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยทีสอง 
ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๗ 

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ -  ๑๕.๕๐ น.
ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ผู้มาประขุม
๑. นายนิวัติ เพียรพนัสสัก 
๒. นายสุรสิทธี้ วงค์การณ์ 
๓. นายศราวุฒิ ณ ลำพูน 
๔. นายพรขัย ธารเที่ยงธรรม 
๔. นายธนารักษ์ วงค์ษา 
๖. นายพัฒนเดฃ สมบูรณ์ขัย 
๗. นายปวีณวัขร์ ศรีพงษ์ 
๘. นายบุญฤทธี้ ซุนสิทธ้ี 
๙. นางสาวเข็มเพฃร สมนาศักดี้ 
๑๐. จ.ส.อ.'ธีระคักด อุปะละสกุล 
๑๑. นายสืบสวรรค์ เก่งสาริกรรรน 
๑๒. นายเขมขาติ สุคันธวงศ์ 
๑๓. นายสุพจน์ ปีนสุรัตน์ 
๑๔. นายบุญเลิศ อินบุรี 
๑๔. นายสุรขัย ขัติปีญญา 
๑๖. นายถนอม เมืองสุวรรณ์ 
๑๗. นายสุริยัน ปีญญา 
๑๘. นายศิรคักดี้ ทองยอด 
๑๙. จ.ส.อ.บุญทวี อินตาขัย 
๒๐. นายอดุลย์ มโนรมย์ข่ืน 
๒๑. นายนัทธวัฒน์ เศวตศิรพงศ์ 
๒๒. นายหิรัญ ขัยนุ 
๒๓. นายสิทธิขัย มูลทา 
๒๔. นายสุวรรณ หอยแก้ว

ประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
รองประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๑ อำ๓อเมืองลำพูน 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเสือกต้ังท่ี ๒ อำ๓อเมืองลำพูน 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเสือกต้ังที' ๓ อำ๓อเมืองลำพูน 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๔ อำ๓อเมืองลำพูน 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเสือกต้ังท่ี ๔ อำ๓อเมืองลำพูน 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังที, ๖ อำ๓อเมืองลำพูน 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๗ อำ๓อเมืองลำพูน 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเสือกต้ังท่ี ๘ อำ๓อเมืองลำพูน 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเสือกต้ังท่ี ๙ อำ๓อเมืองลำพูน 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๑ อำ๓อปาซาง 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเสือกต้ังท่ี ๓ อำ๓อปาซาง 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเสือกต้ังท่ี ๑ อำ๓อบ้านโอ่ง 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๒ อำ๓ อบ้านโอ่ง 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอลี้ 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอลี้ 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอลี้ 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอลี้ 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๒ อำ๓อแม่ทา 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านธิ 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอทุ่ง'หัว1ข้าง 
สมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองส่อง

๒/ผู้เข้าร่วมประขุม...



๒

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายอนุสรณี วงค์วรรณ
๒. นายวิขัย บุญอุดมพร
๓. นายวิทยา สะคำปีน
๔ นายเสริมขัย ลี้เขียววงค์
๔'. นายนรินทร์ คำสาร
๖. นายแสวงขัย ยศกาศ
๗. นายภัลปี สะคำปีน
๘. นางสาววราสิณี สุนทร

๙ . นายลัมภุทธ ใหม่1ชุ่ม

๑ ๐ .นางสาวเอี่ยมสิริ สุริยะ
๑๑. ส.ต.ท.วุฒิภัทร เรือนมณี
๑๒. นางวลัยพร สิริคง
๑๓. นางณัซขา สิทธิไพศาล
๑๔. นางวิขนันท์ จุลบุตร
๑๔. นางสาวณปภัซ อุตตมขัย
๑๖. นางสาววสินทิพย์ สุเทพ
๑๗. นายพิขัย จาอาบาล
๑๘. นางศรีพรรณ์ หินสวน
๑๙. นางสาวจิดาภา เสนศักดิ๋
๒๐. นางวรรพรดา สิงห์แก้ว
๒๑. นางจิราภรณี แสนดี
๒๒. นางภุมรินทร์ มาตระกูล
๒๓. นางปียะนุซ ปีนตาสุข
๒๔. นางสาวอังคณา นุผาเลา
๒๔. นางสาวภัทรพิลาส กาญจนภุลดิษฐ
๒๖. นายวุฒิกุล รูนรักษา
๒๗. บายธงขัย ศรืธิหล้า
๒๘. นางสาววิภัขขา ดาราแจ้ง
๒๙. นางสาวเวณิกา จันทรศรี
๓๐. นางสาวปียรัตน์ สิงห์คำ
๓๑. นายกันต์ ภูศรี
๓๒. นางสาวพินนภา จันทร์ใส
๓๓. นายสุขีพ พัวพรสวรรค์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราขการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง รักษาราขการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าง
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
(แทน) ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หัวหน้าฝ่ายการประขุม
หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประขาขน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนขำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปขำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปขำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปขำนาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้ข่วยนักประขาสัมพันธ์

๓/เลขานุการสภาฯ.



๓

เลขานุการสภาฯ การประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ
สมัยที่สอง ครั้งที่ ๔ ที่จะเริ่มในเวลานี้ เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการตามข้อ ๒๕ 
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยข้อบ ังค ับการประขุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๓ ) พ.ศ. ๒๕๖๕โดย สมาข ิกสภาองค์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูนมาลงนามและเข ้าร ่วมประขุม 
จำนวน ๒๓ ท่าน ซึ่งม ีผ ู้เข้าร ่วมประข ุมไม ่น ้อยกว ่าก ึ่งหน ึ่งถ ือว ่าครบองค ์ประข ุม เมื่อที่ประขุมพร้อมแล้ว 
ขอเรียนเขิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จุดธูป เทียน บูขาพระรัตนตรัย พร้อมทั้งทำหน้าที่ 
ประธานสภา ดำเนินการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๔ ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามระเบียบวาระการประขุมต่อไป
เริ่มประขุม เวลา ๑๔.๐๐ น.
ประธานสภาฯ ว ันน ี้สมาข ิก เข ้าร ่วมประข ุม  ๒๓ ท่าน ซ ึ่งม ีผ ู้มาประข ุม
ไม่น ้อยกว่ากึ่งหนึ่งถือว่าครบองค์ประขุม จึงขอเปีดประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ 
สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ บัดนี้

เน ื่องจากขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ในวาระที่สอง และวาระที่สาม แต่เนื่องจากสมัยประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ครบกำหนดในวันที่ ๑๑ ก ันยายน ๒๕๖๗ ดังนั้น ประธานสภาองค ์การบร ิหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน จึงขยายสมัยประขุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกไปอีกสิบห้าวัน ตั้งแต่วันที่ 
๑๒ -  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ เพื่อให้สามารถนัดประขุมสภาฯ ในสมัยประขุมได้

เข ิญ เลขาน ุการส ภาฯ อ ่าน ประกาศสภาองค ์การบร ิห าร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เร่ือง ขยายสมัยประขุมสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เลขานุการสภาฯ ป ร ะ ก าศ ส ภ าอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่ว น จ ังห ว ัด ล ำพ ูน  เร ื่อง
ขยายสมัยประขุมสามัญ สมัยท่ีสอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่ สภาองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน ได้ประกาศ 
ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เรื่อง เรียกประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง 
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีกำหนด ๔๕ วัน นับตั้งแต่วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึงวันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ น้ัน

บัดนี้ การประข ุมสภาองค ์การบร ิห ารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน  
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระหว่างการพิจารณาญัตติร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวาระที่สอง 
และวาระที่สาม ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายสมัยประขุมสามัญออกไปอีก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ 
ทางราชการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขยายสมัยประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ 
สมัยที่สอง ประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกไปอีกสิบห้าวัน นับตั้งแต่วันที่ ๑๒ ก ันยายน ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๗ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันท่ี ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นายนิวัติ เพียรพนัสสัก 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ประธานสภาฯ ผมขอเร่ิมดำเนินการประขุมตามระเบียบวาระดังต,อไปน้ี

๔ /ระเบ ียบวารที่ ๑...



ระเบ ียบวาระท ี๑ 

ประธานสภาฯ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

ไม่มีนะครับ

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง ร ับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดลำพ ูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๓ ประจำป  ี
พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ ิ่มเต ิมถ ึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ กำหนดให้สภาท้องถิ่น 
รับรองรายงานการประชุมของสภาทุกคราว ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ทำการตรวจสอบ 
รายงานการประชุมดังกล่าวเสเจเรียบร้อยแล้วจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

สมาข ิกท ่านใดจะแก้ไขถ ้อยคำในรายงานการประช ุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที ่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ หรือไม่

ถ้าไม่มี การแก้ไขถือว่าที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภา 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที ่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๓

ระเบียบวาระที่ ๓ ญ ัตต ิขอความเห ็นชอบร่างข ้อบ ัญญ ัต ิ เรื่อง งบประมาณ
รายจ ่ายเพ ิ่ม เต ิม  (ฉบับที่ ๒) ประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. 
๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวาระที่สอง 
และวาระที่สาม

ประธานสภาฯ ตามที่ นายกองค์การบริหารส ่วนจังหวัดลำพ ูน เสนอญัตติ
ขอความเห็นขอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้พ ิจารณามีมติรับหลักการ 
แห่งร่างข้อบัญญัติ ฯ วาระที่หนึ่ง และมีมติเห็นขอบกำหนดเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ ฯ เมื่อวันที่ ๓ -  ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ -  ๒๐.๓๐ น. ณ ห้องทำงานประธานสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
คร ั้งท ี่ ๓ ป ร ะ จ ำป ี พ .ศ . ๒๕๖๗ เม ื่อ ว ัน ท ี่ ๒ ก ัน ย าย น  ๒๕๖๗ นั้น แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก าร แ ป ร ญ ัต ต ิ 
ร่างข้อบัญญัติ ฯ ได้ประชุมพิจารณาคำแปรญัตติ ฯ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งการแปรญัตติได้เสร็จสิ้น 
เรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งรายงานการประขุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ให้แก่สมาขิกฯ ทุกท่านแล้ว

เชิญเลขานุการสภาฯ ขี้แจงเกี่ยวกับระเบียบในการพิจารณา
ร่างข้อบัญญัติ ฯ ให้ทีประชุมสภาฯ ทราบ

๕/เลขานุการสภา...



เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๔

ข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติ 
ได้พ ิจารณาแล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบ ัญญ ัต ิน ั้นตามร่างเด ิม และตามที่ม ีการแก้ไขเพ ิ่มเต ิม พร้อมทั้งรายงาน 
และบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยจะต้องระบุว่าได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 
ในตอนหรือข้อใดบ้าง การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติเกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด 
การสงวนความเห ็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนคำแปรญัตติด ้วย และให้ประธานสภาท้องถิ่น 
ส่งรายงานนั้นแก่สมาขิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ขั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา เว้นแต่กรณีต้องพิจารณา 
เป็นการด่วน”

ข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
วาระที่สอง ให้ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ 
ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอื่น”

และข้อ ๔๑ วรรคสอง กำหนดว่า “ถ้าที่ประชุมสภาท้องถิ่น 
ลงมติเห็นด้วยกับคำแปรญัตติหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้วไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปล่ียนแปลง 
มตินั้นอีก”

ประธานสภาฯ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่าย
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในวาระท่ีสอง

เชิญประธานกรรมการแปรญัตติ ฯ รายงานผลการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ ขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน ให้สภาฯ ทราบด้วย

เชิญครับ

นายพัฒนเดข สมบูรณ์ขัย ประธานกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ีเคารพ
กระผม นายพัฒนเดข สมบูรณ์ขัย สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๓ อำเภอเมืองลำพูน ขอรายงานเกี่ยวกับคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ 
ซึ่งในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๔๖๗ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้พิจารณามีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ ฯ ในวาระท่ีหน่ึง พร้อมท้ังกำหนด 
ระยะเวลาเสนอคำแปรญ ัตต ิ เป ็น เวลา ๒ วัน ตั้งแต่วันที่ ๓ ก ันยายน ๒๔๖๗ ถึงวันที่ ๔ ก ันยายน ๒๔๖๗ 
เวลา ๐๘.๓๐ -  ๒๐.๓๐ น. ของทุกวัน ณ ห้องทำงานประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และได้มีมติเลือก 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ จำนวน ๗ คน ดังน้ี

๑. นางสาวเข็มเพขร สมนาคักด้ี 
๒. นายบุญฤทธ้ิ ชุนสิทธ้ี 
๓. นายสุรสิทธ วงศ์การณ์ 
๔. นายสุรขัย ขัติบีญญา 
๔.นายหิรัญ ขัยบุ 
๖. นายพรขัย ธารเท่ียงธรรม 
๗. นายพัฒนเดข สมบูรณ์ขัย

๖ /หลังจากเสร็จสิ้น...



๖

หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมสภา ฯ ครั้งดังกล่าว เมื่อวันที่ 
๒ กันยายน ๒๕๖๗ เลขาน ุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน ได้นัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร ่างข้อบัญญัต ิ ฯ ครั้งแรก เพ ื่อพ ิจารณาเล ือกประธานกรรมการแปรญ ัตต ิร ่างข ้อบ ัญญ ัต ิ ฯ และเลขาน ุการ 
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเลือก ดังนี้

๑ . น ายพ ัฒ น เดฃ  สมบ ูรณ ์ช ัย เป ็น ป ระธาน กรรม การ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติๆ

๒. นายส ุรช ัย ช ัต ิป ัญ ญ า เป ็น เลขาน ุการคณ ะกรรมการ
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติๆ

ในระหว่างเวลาร ับคำแปรญ ัตต ิร ่างข ้อบ ัญ ญ ัต ิฯ เมื่อวันที่ 
๓ -  ๔ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ -  ๒๐.๓๐ น. ของทุกวัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ย่ืนเสนอคำแปรญัตติ และคณะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ในคราวประชุม ค ร ั้งท ี่๒/๒๕๖๗เมื่อวันที่ ๖ ก ัน ย าย น พ .ศ .๒๕๖๗ ได้มีการพิจารณา 
คำแปรญัตติโดยมี นายวิช ัย บุญอุดมพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมแทนนายก 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สรุปผลการแปรญัตติไม่มีผู้ใดยื่นเสนอคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ และไม่มี 
กรรมการแปรญัตติ ฯ ท่านใด ขอแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติ ฯ จึงไม่มีการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ลดรายจ่าย 
หรือแก้ไขเพิ่มเติมรายจ่าย และมมีติเห็นชอบยืนยันร่างข้อบัญญัติ ฯ ตามร่างเติม จำนวน ๖  ท่าน และไม่เห็นชอบ 
ไม่มี และงดออกเสียง จำนวน ๑ ท่าน

ลำด ับต ่อไปผมขออน ุญาต ให ้เลขาน ุการคณ ะกรรมการ 
แปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ นายสุรชัย ชัติปัญญา ได้นำเสนอรายละเอียดต่อไป ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ เฃิญท่านสุรชัย ฯ ครับ

นายสุรชัย ชัติปัญญา เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ
เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ีเคารพ
กระผม นายสุรชัย ฃัติป ัญญา สมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอบ้านโอ่ง ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ ต่อที,ประชุมสภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังน้ี

สรุปบันทึกการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ 
เพื่อพิจารณาคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ตามท่ี สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้กำหนดระยะเวลา 
เสนอคำแปรญัตติ เป็นเวลา ๒ วัน ต้ังแต่วันท่ี ๓ -  ๔ กันยายน ๒๕๖๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๒๐.๓๐ น. ของทุกวันน้ัน 
เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ใดมายื่นเสนอคำแปรญัตติ ฯ ต่อคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ได้เชิญนายกองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการแปรญัตติ ฯ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗ และได้พิจารณา 
โดยละเอียดแล้ว ปรากฏผลการพิจารณา ดังน้ี

๗/ข้อ ๑...



ข้อ ๑  ข้อบัญญัตินี้ เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
(ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบัญญัติ ทันทีภายหลังที่ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติ
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๓ ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายทั่วไปอีกจำนวน 
๒๘,๕๙๗,๑๔๑.- บาท (ยี่สิบแปดล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน- 
หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทล้วน) จำแนกเป็นรายละเอียดปรากฏตาม 
เอกสารงบประมาณท่ี เสนอมาพร้อมน้ี
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๔ ให้เพิ่มรายจ่ายในงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการอีกเป็น 
จำนวน ๐ บาท จำแนกเป็นรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 
งบประมาณท่ี เสนอมาพร้อมน้ี
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๕ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนปฏิบัติการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร 
ปกครองส ่วนท ้องถ ิ่น  และระเบ ียบกระทรวงมห าดไท ย  
ว่าด้วยกาฬบเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
ข้อ ๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีหน้าท่ีรักษาการ 
ให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้
ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข
คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ จึงเสนอร่างข้อบัญญัติ 

เร่ือง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ตามร่างเดิม ยื่นต่อประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
เพ่ือพิจารณาในวาระท่ีสอง และวาระท่ีสาม ในการประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คร้ังต่อไป

ประธานสภาฯ ตามท่ี คณะกรรมการแปรญัตติ  ๆได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เร่ือง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามร่างเดิม 
ยื่นต่อประธานสภาฯ เพื่อนำเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน คร้ังต่อไป เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ 
ร่างข้อบัญญัติ ฯ ได้สรุปบันทึกการประขุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ ฯ ให้สภาทราบแล้ว

ในข้ันตอนการแปรญัตติ
เป ็นอันเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างข้อบัญญัติฯ ในวาระที่สอง

ต่อไปจะเป็นการพิจารณาในวาระที่สาม การลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติ หรือไม่

๘/ตามระเบียบ...



๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุม 
สภาท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๔๖๔

ข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ 
ในวาระท่ีสาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ท่ีประชุมสภาท้องถ่ินจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุอันสมควร”

วรรคสอง กำหนดว่า “ในการพิจารณาวาระนี้ให ้ท ี่ประชุม
สภาท้องถ่ินลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่”

ต่อไป จะเป็นการลงมติ ก่อนจะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ
นับองค์ประชุมด้วยครับ

มีสมาขิกอยู่ในท่ีประชุม ๒๓ คน ถือว่าครบองค์ประชุม
สมาขิกท่านใด เห็นชอบ ให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เร่ือง งบประมาณ 

รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตามท่ีท่านนายกฯ 
เสนอ โปรดยกมือ (๒๒ เสียง)

สมาขิกท่านใด ไม ่เห ็นชอบ ให ้ตราเป ็นข้อบ ัญญ ัต ิ เรื่อง 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม(ฉบับที่๒)ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนโปรดยกมือ 
(ไม่มีการยกมือ)

ผลการลงมติ
- เห็นชอบ ๒๒
- ไม่เห็นชอบ
- งดออกเสียง ๑

มติสภาครั้งนี้ เห็นขอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณ 
รายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒ ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

เสียง
เสียง
คน

ตามพระราขบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๔๐ 
และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๔๖๒ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภา 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นขอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติใด ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นำส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา”

ต่อไปเป็นระเบียบวาระที, ๔

ระเบียบวาระที่ ๔ ญัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคครุกัณฑ์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)

ประธานสภาฯ ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน ได้เสนอญัตติ
ขอความเห็นขอบรับบริจาคครุภัณฑ์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน) ซึ่งรายละเอียดได้ส่งให้สมาขิกฯ ทุกท่านแล้ว

เขิญ ท่านนายกฯ แถลงญัตติ

๙ /นายก...



นายก อบจ. ลำพูน เร ียน  ป ระธ าน ส ภ าอ งค ์ก ารบ ร ิห ารส ่วน จ ังห ว ัด ล ำพ ูน
สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนและผู้ทรงเกียรติที่เคารพ ทุกท่าน

ด้วย บริษัท พ ัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำกัด มีความประสงค์ 
บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติซนิดสอดแขน ยี่ห้อ Inbody รุ่น BPBIOm๒๐ ราคา ๔๙,๙๐๐.- บาท 
(สี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเขียด หน่วยงานในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อนำไปใข้ในการปฏิบ้ตงานในการดูแลสุขภาพประขาขนในพื้นที่

ข้อระเบียบฯ /ข ้อหาร ือ/ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
ตามความหน ังส ือคณะกรรมการว ิน ิจฉ ัยบ ีญหาการจ ัดซ ื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๔/๔๗๗๗๓ ลงวันท่ี ๒๘ กันยายน ๒๔๖๓ 
เรื่อง ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๔๖๐ กำหนดแนวทาง 
การปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับเอาพัสดุที่มีผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ๋แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือให้สิทธิอันเกี่ยวกับพัสดุหรือมอบให้เป็นผู้ดูแลพัสดุ กรณีที่ผู้อุทิศให้เป็นกรรมสิทธิ๋แก่หน่วยการบริหารราขการ 
ส่วนท้องถิ่น หรือให ้ส ิทธิอ ันเก ี่ยวก ับพ ัสดุหรือมอบให้เป ็นผู้ด ูแลพ ัสดุน ั้น ถ ้าการกระทำด ังกล ่าวม ีเง ื่อนไข 
หรือมีภาระติดพันหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่น จะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น  ๆ ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นขอบ 
จากสภาหน่วยการบริหารราขการส่วนท้องถิ่นและเป็นไปตามระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ด หลังจากที่ได้รับ 
พัสดุมาแล้วจะต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ต่อไป

ดังน้ัน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจึงรับบริจาคครุภัณฑ์ 
ด ังกล ่าว เพ ื่อนำไปให ้บร ิการผ ู้ปวยท ี่มาร ับการร ักษาท ี่โรงพยาบาลส ่งเสร ิมส ุขภาพตำบลบ ้านหนองเข ียด 
จึงเรียนมาเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพิจารณาให้ความเห็นขอบ ต่อไป

ประธานสภาฯ มีสมาซิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติม หรือไม่
เซิญท่านเขมขาติ  ๆ ครับ

นายเฃมชาติ สุคันธวงค์ เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่เคารพ
กระผม นายเขมขาติ สุคันธวงศ์ สมาซิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน เขตเส ือกต ั้งท ี่ ๙ อำเภอเม ืองลำพ ูน  จากถ ้อยแถลงของท ่านนายกๆ ท ี่ผ ่านไปเมื่อลักครู่ 
ญ ัตติขอความเห็นชอบรับบริจาคครุภัณฑ์ที่ม ีผู้บริจาคให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด เห ็นด้วยครับที่เราควร 
จะรับไว้ เพราะเป ็นการประหยัดงบประมาณของเราส่วนหนึ่ง ซึ่งจะไม่ต้องจัดซื้อหรือจัดหามาเพื่อให้บริการ 
ประซาซน โดยเครื่องว ัดความดันโลห ิต ด ังกล ่าวน ี้ ก ็เล ็งเห ็นว ่าจะเป ็นประโยชน ์ต ่อประขาขน แต่กระผม 
มีข้อสอบถามประการหนึ่ง กรณ ีท ี่ท ่านนายกๆ แถลงไปว่า ตามระเบ ียบหรือข ้อหารือกระทรวงการคลังน ั้น 
การที่จะให้สภาฯ พิจารณาแสดงว่าต้องมีเงื่อนไขหรือภาระติดพัน กระผมประสงค์จะทราบว่าการบริจาคครั้งนี้ 
มีเงื่อนไขหรือภาระติดพันอันใด ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเขมขาติ ฯ ครับ ท่านนายกฯ มีอะไรจะชี้แจง
เพิ่มเติมหรือไม่ เชิญครับ

นายก อบจ. ลำพูน ผมขอให้ทางกองพัสดุฯ ช่วยชี้แจงในประเด็นดังกล่าวครับ

๑ ๐  /ประธานสภา...



๑๐

ประธานสภาฯ เซิญทางกองพัสดุฯ ครับ

นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ เรียน ท่านประธานสภาๆ และสมาซิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ค่ะ
ดิฉัน นางสาวเอี่ยมคิริ สุริยะ ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

ขอนำเรียนตามท่ีท่านสมาซิกฯ ได้สอบถามมา คำว่าภาระผูกพัน หมายถึง การท่ีเราได้ของมาแล้วต่อไปถ้ามีการขำรุดเสียหาย 
เราต้องใซ้เงินงบประมาณในการซ่อมแซมดูแล จึงต้องขอความเห็นขอบเน่ืองจากเป็นเงินงบประมาณของทางราขการ ค่ะ

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ ทางกองพัสดุฯ ก็ได้มีการข้ีแจงเพ่ิมเติมแล้ว
ท่านเขมชาติ ฯ มีประเด็นใดจะสอบถาม หรืออภิปรายเพิ่มเติม 

หรือไม่ ก็เห็นด้วยใช่หรือไม่ครับ เพียงแต่ที่เป็นห่วงเพราะว่าเกิดมีอะไรผูกพันต่อ หมายความว่ามอบให้แล้วจะมาขอคืน 
ภายหลัง อันนี้ก็คงไม่ได้นะครับก็เป็นทรัพย์สินของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด เกิดขำรุดเสียหายก็ด้องใข้งบประมาณ 
ในการซ่อมแซมดูแล

มีสมาซิกท่านใด จะสอบถามหรือปภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่ครับ 
ถ้าไม่มี ต่อไปจะเป็นการลงมติ ก่อนจะลงมติขอให้เลขานุการสภาฯ

นับองค์ประขุมด้วยครับ
มีสมาซิกอยู่ในที่ประขุม ๒๔ คน ถือว่าครบองค์ประขุม 
สมาซิกท่านใด เห็นขอบให้รับบริจาคครุภัณฑ์ ตามท่ีท่านนายกฯ เสนอ

โปรดยกมือ ( ๒๓ เสียง)

(ไม่มีการยกมือ)

ระเบียบวาระท่ี ๕ 

ประธานสภาฯ

สมาซิกท่านใด ไม่เห็นขอบ ให้รับบริจาคครุภัณฑ์ โปรดยกมือ 

ผลการลงมติ
- เห็นขอบ ๒๓ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ คน

ต่อเป็นระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องอื่น ๆ

ต่อไปเป็นวาระอ่ืน ๆ
มีสมาซิกสภาฯ ท่านใดมีเร่ืองอ่ืนจะอภิปรายเพ่ิมเติม หรือไม่ 
เซิญท่านคิรศักด ฯ ครับ

๑ ๑ /นายคิรศักด...



นายสิรสักด ทองยอด เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ทีเ่คารพ
กระผม นายศ ิรศ ักด ทองยอด สมาขิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๒ อำ๓อลี้ อย่างท่ีได้เกร่ินมาทุกคร้ัง ในการประชุมวิสามัญ และการประชุมสามัญ นะครับ 
เดือนกันยายนเป็นเดือนท่ีอำ๓ อลี้ประสบอุทกภัยทุกปี ผมอยากสอบถามว่าทางผู้บริหารมีแผนรองรับกับอุทกภัยในครั้งนี้ 
อย่างไร เร่ืองท่ี ๑

เรื่องที่ ๒ จากการที่ผมได้ทำกระทู้ถามเรื่องการจัดซื้อที่ด ิน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนว่าได้ดำเนินการไปถึงข้ันตอนใด หลังจากท่ีซ้ืแจงสอบถามวันน้ันก็ไม่มีการซ้ืแจงให้กับ 
สภาๆ ทราบต่ออีกเลย ที่ผมอยากทราบเพราะว่า ทั้ง ๒ เรื่อง ดังกล่าว มีความเกี่ยวพันกัน ถ้าเงินไม่มีความจำเป็น 
ท่ีจะใซ้ในส่วนน้ันสามารถจัดสรรมาใช้ในส่วนของอุทกภัยได้ครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านศิรศ ักด ิ๋ ฯ ครับ ท ี่ม ีความห่วงใยเรื่องอุทกภัย
ถือว่าจังหวัดลำพูนเราโซคดีนะครับท่ีปีน้ีอุทกภัยลดน้อยลงไม่เหมือนจังหวัดข้างเคียง ซ่ึงประสบอุทกภัยมากมาย

ท่านนายกฯ มีอะไรจะข้ีแจงเพ่ิมเติมครับ

นายก อบจ. ลำพูน ขอบคุณท่านสมาขิกสภาฯ เขตอำเภอลี้ เหมือนกันครับ ผมก็มา
ตอบทุกปี แต่คราวนี้สิ่งที่จังหวัดลำพูนจะทำได้และก็รอดมาจนทุกวันนี้ คือ การที่จะต้องเร่งระบายนั้าให้เร็วที่สุด 
ผมก็ยังยืนยันตามเดิมว่าแม่นํ้าทาก็ดื แม่นํ้าล้ีก็ดื มาเร็วไปเร็ว แต่ถ้าจะให้ได้ประโยขน์ คือ ต้องสร้างฝาย สร้างแก้มลิงต่าง  ๆ
เพื่อจะกักนั้าไปใข้ประโยซน์ในซ่วงฤดูแล้ง แนวทางในอนาคตซึ่งก็อาจเป็นยุคเรา หรือไม่ อย่างไรผมก็ไม่ทราบได้ 
ก็แบบเดียวกันที่ทำไว้ที่นั้าแม่ทา กล่าวคือ ฝายแกนดินขิเมนจะช่วยชะลอนั้า ขณะเดียวกันก็กักเก็บนั้าไว้ตามความสูงของ 
ลันฝายเพื่อใช้ในฤดูแล้งและยกระดับน้ําใต้ดินขึ้นมา ส่วนน้ีก็ไม่ไดีไปกีดขวางทางน้ีา เพียงแต่ชะลอนํ้าไว้เท่านั้น กักเก็บไว้ 
ส่วนหน่ึง เพราะเนื่องจากก่อนที่จะมีฝนตกลงมาฝายก็อาจจะไม่มีนั้าเลยก็ได้ ในส่วนน้ันก็สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ ซ่ึงก็ได้ 
พิสูจน์มาแล้วจากที่ผ่านมา นํ้าท่วม ๒ ครั้งก็ผ่านไปได้ด้วยดีแต่ยังมีส่วนที่ต้องปรับปรุงบริเวณท้ายฝายนิดหน่ึง ในส่วนของ 
จังหวัดแพร่ก็เป็นจังหวัดด้นแบบ และก็มีฝายแกนดินซีเมนต์ที่ยาวท่ีสุด ติดอยู่กับล0าน้ีายมซ่ึงรุนแรงท่ีสุดและมีปีญหาท่ีสุด 
ไปจนถึงสุโขทัย พิษณุโลก ต่าง  ๆ แตกผ่านไปด้วยดี กว้าง ๑๐๐ เมตร ครับ ท้ังล0าน้ีายมเลยก็สามารถปล่อยให้น้ําผ่านไบได้ 
และท่ีเหลือก็สามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ ผมคิดว่าแนวทางท่ีควรจะดำเนินการในอนาคตคงจะเป็นในลักษณะน้ี เพียงแต่รูปแบบ 
อาจจะแตกต่างอยู่ในการจัดหาจุดที่เราจะทำฝายต่าง  ๆวันหนึ่งจะกักเก็บนี้าเพื่อยกระดับนํ้า หรือจะกักเก็บนั้าไว้เพื่อเป็น 
นั้าอุใ][ภคบริโภคสำหรับหมู่บ้านต่าง  ๆถึงตอนน้ันคงต้องอาศัยท่านสมาขิกสภาฯ ร่วมกับประขาซนในพ้ืนท่ีแต่ละจุดว่าจะ 
เลือกจุดใด อาจมีกรมเจ้าท่าฯ เข้ามาเกี่ยวข้อง และกรมโยธา  ๆซ่ึงต่อไปน้ีกรมโยธาฯ ก็จะเป็นฝ่ายที่จะทำเขื่อนป็องกันตลิ่ง 
ซึ่งต้องประสานกับฝ่ายของเรา แนวทางก็คงจะเป็นในรูปนี้ในการที่จะแก้ไขป็ญหา แต่สำหรับนั้าลี้ก็มีคุณลักษณะพิเศษ 
คือข้างบนก็ยังมีชุมเหมืองท่ีจะจัดเก็บน้ัาได้ ก็มีโครงการหลายโครงการซ่ึงเป็นโครงการใหญ่  ๆ ท้ังน้ัน คงจะต้องประสานงาน 
กันไปเร่ือย  ๆจนกว่ามันจะเกิดข้ึน แต่ยุคสมัยของผมท่ีผ่านมามีแต่คนพูดเสนอไอเดีย เช่นว่า จะเอางบประมาณส่วนต่าง  ๆมา 
สุดท้ายก็หายไป ฉะน้ัน เราต้องพ่ึงตัวเองเป็นลำดับแรก อีกป็ญหาหน่ึง คือ ไม่ว่าจะเป็น เทศบาล หรือ อบต. ไม่มีพลังพอท่ีจะ 
ช่วยเหลือเรา หรือแม้กระท่ังช่วยเหลือตัวเอง ผมคิดว่าคงจะต้องประสานงานกันให้[ชัดเจนอีกคร้ังหน่ึง แม้กระท่ังทางจังหวัด 
ด้วย จะปล่อยให้ทาง อบจ. ลงไปสู้อยู่ฝ่ายเดียวก็คงจะเป็นไปไม่ได้ เพราะช่วยส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ขาดเป็นปีญหา 
หลายด้าน อย่างไรก็ตามผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ถูกต้อง อย่างน้อยอายุฝายประมาณ ๒ -  ๓ ปี ส่วนนี้การันตีได้ 
แต่ส่วนจะถึง ๑๐ ปีหรือไม่นั้นคงจะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ผมได้รับรายงานมาตลอดความจริงแล้วก็เหมือนกันทุกปีอย่างที่ 
ท่านสมาขิกฯ กล่าว แต่เราก็แก้ไขไปได้หลายจุดเช่นกัน ฉะนั้นข้อมูลนี้เราทราบทั้งหมดแล้ว รวมท้ังสมาขิกฯ ในพื้นที่ก็รู้ 
เราต้องเก็บข้อมูลต่าง  ๆ เหล่าน้ีไว้ในจุดใดท่ี อบจ. สามารถลงไปแก้ไขได้ เราคงต้องจัดสรรงบประมาณต่าง  ๆ อย่างที่เคยได้ 
พูดคุยกัน ส่วนใดอยู่ดีแล้ว ก็อาจจะสละงบประมาณส่วนของตนเองบางส่วน เพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ต่อไปก็จะอยู่ได้ 
ท้ังจังหวัด

๑๒/ข้อท ๒...



ฟ้อท่ี ๒ ประเด็นเรื่องจัดซื้อที่ดิน ซ่ึง'ท่านสมา1ซิกฯ ได้สอบถามมา 
เม่ือคร้ังท่ีแล้ว ผมได้มอบหมายให้ท่านรองวิทยาฯ ติดตามมาโดยตลอด ดังน้ัน ผมขอให้ท่านรองวิทยาๆ เป็นผู้ให้ข้อมูลครับ

ประธานสภาฯ เซิญท่านรองวิทยาฯ ครับ

นายวิทยา สะคำบีน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่ีเคารพ สมาซิกสภา และผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ก่อนอื่นก็ด้องกราบขอบพระคุณ ท่านนายกอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 

นะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสตอบข้อซักถามของท่านสมาซิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ๓ ปีกว่า เพิ่งมีโอกาส วันนี้ก็ถือว่าเป็น 
เกียรติแก่วงศ์ตระกูลนะครับ ได้มีโอกาสพูดในสภาฯ อันทรงเกียรติแห่งนี้ และต้องขอบคุณท่านสมาซิกผู้ทรงเกียรติ 
อีกครั้งหน่ึงครับ ในการที่อนุมัติโครงการที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการจัดซื้อที่ดินซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกฯ 
เพื่อที่จะให้องศ์กรแห่งนี้มีศักยภาพในการที่จะบริการประซาซน วงเงินอนุมัติถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ ๔๕ ล้านบาท 
จำนวนเนื้อที่ ๔๐ - ๖๐ ไร่ ประกอบด้วย ๓ โครงการ ๆ ท ี่ ๑ โครงการศูนย์ซ ่อมเครื่องจ ักรของสำน ักซ ่าง 
ส่วนโครงการท่ี ๒ เป็นโครงการจัดสร้างโรงเรียนกีฬากรณีได้จัดซื้อที่ดิน โครงการที่ ๓ ก็เป็นโครงการศูนย์หม่อนไหม 
ซึ่งแต่ละโครงการก็เป็นสิ่งที่ดีในการที่จะดูแลประซาขน ตามนโยบายของท่านนายกฯ โครงการนี้ประมาณ ๒ ปีแล้ว 
ที่ผมได้รับคำสั่งจากท่านนายกฯ ให้ติดตามเรื่องนี้มาตลอด ต้องยอมรับครับว่าการจัดซื้อที่ดินเป็นเรื่องที่ค่อนข้าง 
หมิ่นเหม่ในเรื่องของผลประโยซน์ และเรื่องของระเบียบข้อกฎหมาย ซึ่งนโยบายของท่านนายกอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 
ก็ได้แจ้งตลอดว่าโครงการนี้ต้องจัดซื้อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกฎหมาย การจัดซื้อก็จะต้องซื้อขายกับเจ้าของ 
ผู้มีสิทธิในท่ีดินน้ันโดยตรง ห้ามมิให้มีการทุจริต ห้ามไปซื้อขายกับนายหน้า อันนี้ก็คือเป็นข้อกำหนดของท่านนายกฯ 
ที่ได้แจ้งมา ผมก็ได้ดำเนินการติดตามเรื่องนี้มาตลอด แต่ก็อย่างที่ได้นำเรียนนะครับ ว่าทุกอย่างต้องมีกระบวนการ 
มีขั้นตอนค่อนข้างมาก เดือนที่แล้วล้าจำไม่ผิดท่านสมาซิกฯ ผู้ทรงเกียรติ ท่าน สจ.ศิรศักด็ฯ ได้สอบถามที่ประขุม 
ไปครั้งหนึ่ง ก็ได้รับการยืนยันว่าอยู่ในกระบวนการที่ใกล้จะเสร็จสิ้น แต่จากการที่ผมได้รับรายงานเมื่อประมาณ ๒ 
สัปดาห์ที่ผ ่านมา ก ็ได ้ร ับแจ้งว ่าม ีข ้อกฎหมายท ี่ย ังต ิดด ้างอยู่นะครับก ็ค ือในเรื่องของการจัดซ ื้อท ี่ด ินจากท ี่เรา 
ตั้งงบประมาณไว้ ๔๔ ล้านบาท ในจำนวนเนื้อที่ ๔๐ - ๖๐ ไร่ ก็ถูกลดจำนวนที่ดินลงเหลือ ๓๐ ไร่ แต่วงเงินเท่าเดิม 
ซึ่งตรงนี้ผมจะขอให้ทางท่านรองปลัดฯ รักษาราซการแทนปลัดฯ ได้ซื้แจงในเรื่องของกระบวนการตรงนี้ว่าติดขัด 
ในจุดใดหรืออย่างไร และยังจะสามารถจัดซื้อได้ หรือไม่ ล้าไม่ได้ด้วยเหตุผลอันใด จะดำเน ินการต่อ หรือไม่ 
อย่างไร เซิญท่านรองปลัดฯ ซี้แจงกับทางสภาฯ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบ ค ุณ ท ่าน รองว ิท ยาฯ ท ี่ได ้ซ ื้แจงรายละเอ ียดใน การ
ดำเนินการก็มีบ ีญหาในเรื่องระเบียบกฎหมายหลายประการนะครับ ซึ่งทางท่านรองวิทยาฯ ได้มอบให้ทางท่าน 
รองปลัดฯ ตอบคำถามของสมาซิกฯ เรานะครับ เซิญท่านรองปลัดฯ ครับ

นางสาววราคืณี สุนทร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราซการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เร ียน ท ่านประธานสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพ ูน

และท่านสมาซิกสภาองศ์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑ ฟลำหรับ...



สำหรับข้อซ้ีแจงเพ่ิมเติม ตามท่ีได้รับมอบหมายจากท่านรองวิทยาๆ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างที่ท่านรองวิทยาๆ ได้กล่าวไว้ว่าเราบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๖๕๖(ริ) -  ๒๕๖๕) 
เป็นเน้ือท่ี ๕๐- ๖๐ไร่ ด้วยวัตถุประสงค์แห่งโครงการ ๓โครงการ หลักการใช้เงินของท้องถ่ินตามระเบียบท้ังระเบียบงบประมาณ 
และระเบียบการเบิกจ่ายเงิน กระทรวงมหาดไทยฯ โครงการต้องอยู่ในแผนจากน้ัน จึงเป็นช้อบัญญัตินำมาสู่กระบวนการ 
จัดซื้อจ้าง ถ้าโครงการใดท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากแผนก็ต้องพิจารณาว่าส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไปน้ัน เป็นสาระสำคัญแห่งโครงการ 
หรือไม่ เซ่น วัตถุประสงค์ ฟ ้า ,หมาย พื้นที่ดำเนินการ ตรงน้ีเป็นอุปสรรคข้อแรก เพราะตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน ฯ 
จัดซื้อที่ดินประมาณ ๕ ๐ -๖ ๐ ไร่ แต่ถูกลดความจำเป็นในการจัดซื้อเหลือ๓๐ ไร่ เหตุลดความจำเป็นเนื่องจากว่า 
ในกระบวนการของการคัดเลือกที่ดินเพื่อให้ได้มาซึ่งแปลงที่ดินที่จะซื้อนั้น ได้มีการสำรวจรอบทิศ๔ ทิศ ณขณะนั้น 
อาจไม่โซ่สมัยของดิฉัน แตกได้ตรวจทานข้อมูลไว้พอสมควรขอสรุปอย่างส้ันว่า เม่ือสำรวจแล้วท่ีดินท่ีเหมาะสมกับโครงการ 
๓ โครงการ ดังกล่าว จะอยู่บริเวณทิศตะวันออก อาจจะทิศตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบกับท่ีดินแปลงน้ัน เม่ือเราได้โซนท่ีดิน 
ก็ดูว่าเราจะใช้วิธีการใดตามวิธีจัดซื้อจัดจ้างในข้อบัญญัติ แน่นอนว่าจำนวนเงิน ๔๕ ล้านบาทวิธีแรกต้องเป็น e-bidding 
ต่อมาถึงเป็นคัดเลือก เมื่อลักษณะของวัตถุประสงค์หรือประโยขนํแห่งการใช้เป็นลักษณะที่เราจะใช้ทำศูนย์ปฏิบัติการ 
เครื่องจักรก็ควรจะมีอาณาเขตที่ตั้งติดกับสำนักงาน กล่าวคือความเป็นลักษณะที่ดินเฉพาะแห่ง จึงคัดเลือกว่าจะใช้ที่ดิน 
เฉพาะแห่งในการจัดซ้ือ ซ่ึงก็ใช้เป็นวิธีเจาะจงตามระเบียบการจัดซ้ือจัดจ้างกระบวนการน้ีไม่น่าจะมีบีญหา แต่เน่ืองจากที่ดิน 
เม่ือพิเคราะห์ความจำเป็น กลายเป็น ๓๐ไร่ ประเด็นแรกคลาดเคล่ือนแล้วระเบียบแผนจะต้องไปแล้ไขเปล่ียนแปลงเพราะกระทบ 
วัตถุประสงค์ข้ออุปสรรคต่อมางบประมาณ๔๕ล้านบาท สำหรับ ๕ ๐ - ๖๐ ไร่ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็น ๓๐ ไร่ งบประมาณ 
ที่เหมาะสมเท่าใด ประเด็นต่อมาเงินจำนวนนี้เป ็นเงินบัญขีโอนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ทันก่อหนี้ผูกพัน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงต้องกันเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ระเบียบดังกล่าวกำหนดให้การกันเงินค่าท่ีดินเป็นอำนาจ 
ของสภาฯ ซ่ึงสภาฯ ได้อนุมัติให้กันเงินได้ไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อเป็นการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามข้อบัญญัติในกรณีการกันเงินเป็นอำนาจผู้ใด ต้องขออนุมัติจากผู้'น้ันเป็นไปตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะ 
ประเด็นท่ีหน่ึง ประเด็นท่ีสอง ประเด็นท่ีสาม สู่ประเด็นสุดท้าย อายุการใช้เงินกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หากไม่ท้น 
ก่อหนี้ผูกพันให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไปอีก ๑ ปี คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดิฉันขออนุญาตใช้คำว่า 
อายุการใช้เงินเพราะเห็นภาพขัดเจนดี ดังน้ัน อายุการใช้เงินย่อมจะส้ินสุดลงในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ กระบวนการจัดซ้ือ 
จัดจ้างเม่ือทำ TOR แล้วเสร็จ จะต้องจัดทำรายงานการขอซ้ือขอจ้างติดอุปสรรคท่ีหน่ึง อุปสรรคท่ีสอง และอุปสรรคท่ีสาม 
จึงต้องย้อนกลับมาแล้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องย้อนกลับมาที่การขออนุมัติสภาฯ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ระยะเวลาที่เหลือคงเห็นภาพว่าจะจัดซื้อทันหรือไม่โดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ส่วนนี้เป็นบิญหาอุปสรรค ส่วนคำถามที่ว่า 
จะไปต่อห่รือไม่น้ันต้องขออนุญาตพูดต่อสภาฯแห่งน้ีว่าท่ีมาท่ีไปของท่ีดินณ่ือเช้าแผนพัฒนาท้องถ่ินฯ แน่นอนต้องมีความจำเป็น 
ในการจัดซื้อ ตรงนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของทางท่านผู้บริหารที่จะพิจารณาว่าจะไปต่ออย่างไร แต่ระยะเวลาของการจัดซื้อ 
และอายุการใช้เงินบัญขีโอนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะหมดอายุในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ข้อเท็จจริง คือ 
เราไม่อาจท่ีจะจัดซ้ือจัดหาท่ีดินไต้ทันค่ะ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองปลัดฯ ท่ีไต้ขีแ้จงถึงบีญหาอุปสรรค โดยสรุปแล้ว
งบประมาณส่วนนี้ปีน้ีไม่ทันแล้วใช่ หรือไม่ครับ เพราะอย่างไรก็ต้องทำเช้าสภาฯ อยู่ดี ทางฝ่ายบริหารมีอะไรจะเพิ่มเติม 
หรือไม'

เขิญท่าน'นายกฯ ครับ

๑<๙นายก...



นายก อบจ. ลำพูน ครับ ผมก็ยังไม่ได้รับรายงานนะครับ แต่เท่าท่ีฟ้งดูแล้วก็คงจะไม่ได้
เป็นนโยบายหลักและสำคัญยิงของ อบจ. ก็ยอมรับครับวาคนของเราอาจไม่มืแมือพอที,จะทำได้ ถ้าไม่มืความร่วมมือ ไม่มื 
ความกระตือรือร้นไม่มืความเป็นเอกภาพในการท่ีจะทำกิจการได้หลายคนก็ยังมืประสบการณ์ท่ีไม่มากพอก็อาจเป็นความผิดของ 
ผมเองที่เลือกคนทำงานไม่ถูก ผมคิดว่าล้าเราจะทำต่อไปคงจะไม่ทัน อย่างไรก็ขอโทษทางสภาๆ ด้วยนะครับ ที่อนุมัติ 
ทุกอย่างมาแล้ว ผมบริหารงานไม่เป็นนะครับ ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงคิได้ แตกคงจะต้องได้มืการตรวจสอบดูว่าเป็น 
ความผิดของใคร  ๆทำงานอย่างไร เพราะมันมืกรณีท่ีว่าหลายแห่งเขาก็ทำได้ เราอาจไม่มืเ!มือ ทำไม่ได้ก็เป็นอีกเร่ืองนีง ทั้งน้ี 
ท้ังน้ันอบจ. ก็เสียเวลา เสียโอกาสใข้งบประมาณไปพอสมควร กล่าวคือ ล้าไม่มืโครงการน้ีเงินส่วนน้ีก็อาจได้นำไปดำเนินการ 
ในหลาย  ๆอย่างที่ติดขัดอยู่ ผมขอโทษนะครับท่ีไม่สามารถทำโครงการน๋ีให้สำเร็จอย่างน้อยก็สำเร็จไม่ทันเวลา อาจจะไม่ใช่ 
ความผิดของใครก็ได้ ตอนนี้ก็ฃอใขัระยะเวลาที่เหลือในการติดตามเรื่องต่าง  ๆ เพื่อให้เสียหายน้อยที่สุด ผมยอมรับว่า 
อยู่ในจุดน้ันไม่มีการติดตาม ไม่มืการประสานงานกันเท่าท่ีควร ต่างฝ่ายก็ต่างทำ ซึ่งไม่ทำเพื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพ ูนอย่างจริงจ ังนะครับ ก็ถ ือว่าไม่ร ักองค์กร ผมก็ม ืระยะเวลาเพ ียงเด ือนเด ียวท ี่จะต ้องต ิดตามอะไรอ ื่น   ๆ
ซ่ึงก็ด้องลงดำเนินการเอง เด๋ียวน้ีถืงแม้ว่าจะมกืล้องถ่ายรูปอะไรต่าง  ๆ รายงาน แม้กระท่ังโทรศัพท์ก็ยังไม่เซ่ึอใครแล้วตอนน้ี 
ผมต้องดำเนินการเองหมดเพราะไม่งั้นไม่จบ ก็ต้องขอโทษสภาฯ ด้วยนะครับ ท่ีอนุมัติโครงการซ่ึงเราต้ังอกต้ังใจไว้และไม่ 
เป็นไปตามน้ัน ขออภัยด้วยครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ
เขิญท่านเข็มเพขรฯ ครับ

นางสาวเข็มเพชร สมนาศักดี๋ เรียน ประธานสภาฯ ท่ีเคารพ
ดิฉัน นางสาวเข็มเพชร สมนาคักด สมาขิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกต้ังท่ี ๖ อำเภอเมืองลำพูน ขอสะท้อนเสียงจากซาวบ้านในเรื่องของที่ดินนะคะ ในฐานะที่ 
ดิฉันเป็น สจ. ในเขตนี้ เพราะว่าซาวบ้านได้ไปหารือกับดิฉันทุกครั้งในเรื่องนี้ ตอนนั้นทางซลประทานจะมืการทำ 
คลองส่งนํ้ามายังที่นาของขาวบ้าน ซึ่งมืการมาประฃุมที่เทศบาลตำบลปาลัก และรองนายกวิทยา ฯ ก็เข้าร่วมด้วย 
ประกอบกับเจ ้าหน้าท ี่ของเราก ็เข ้าร ่วมหลายท ่าน และไปยืนยันกับขาวบ้านว่าที่ตรงนี้จะมืการซื้อขาย ดังนั้น 
ขาวบ ้านจึงยอมให ้ขลประทานย้ายคลองส ่งน ํ้าท ี่จะทำถ ่อสร้างในท ี่ของเขา ย ้ายไปท ี่อ ื่นถ ือว ่าเขาจะได ้ขาย 
เวลาสร้างไป หมายถึงว่าจะเสียเงินเปล่า ก็ให้ย้ายไปสร้างที่อื่นที่ได้ประโยขนํ แต่ตอนน้ีล้าไม1มีการซื้อขายเกิดขึ้น 
อย่างนี้ซาวบ้านเขาต้องเสียประโยชน์ ซึ่งขาวบ้านก็ไปสอบถามที่บ ้านอยู่ตลอดว่าเขาจะซื้อเมื่อใด หรืออย่างไร 
เพราะว่าช่วงนี้เขามีการทำนาแล้วแต่ไม่มืนั้าเขาก็เสียประโยชน์ในเรื่องนั้าในการทำนา ล้าไม่มืการซื้อขายอย่างนี้ 
ดิฉันก็ไม่รู้จะตอบชาวบ้านอย่างไรส่วนนี้คือเสียงสะท้อนจากซาวบ้านมายังสภาฯ แห่งน้ีค่ะ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านเข็มเพชร ฯ ครับ ที่ได้ชี้แจงในเขตรับผิดขอบ
เชิญท่านนายกฯ ครับ

นายก อ บ จ .ลำพูน หากในสมัยหน้า ถ ้าผมได ้กล ับเข ้ามาอ ีก ผมรับรองว่าจะ
ดำเน ินการโครงการนี้อย่างแน่นอนครับ ขอให ้เป ็นท ี่เข ้าใจก ันถ ้าเข ้ามาอ ีกนะครับ แต่คงต้องเปลี่ยนทีมงาน 
ในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญท่านหิรัญ ฯ ครับ

(ร)๕/'นายหิรัญ...



นายหิรัญ ขัยนุ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายหิรัญ ขัยนุ สมาซิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ลำพูน อำเภอบ้านซิ ได้รับฟ้งการซี้แจงของทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายเจ้าหน้าที่รับผิดขอบ ซึ่งเราก็เสียดายที่มติของสภาฯ 
ท่ีอนุมัติไปต้ังแต่ปี ๒๕๖๕ มาจนถึงบีจจุบันนั้น การทำงานรู้สีกว่าพวกเราไม่ได้รับการรายงาน ตั้งแต่ผ่านปี ๒๕๖๕ มาถึง 
ปี ๒๕๖๖ น้ัน ก็ไม่เคยได้รับการรายงานเหมือนที่ท่านศิรศักดิ้ ฯ ได้ทำกระทู้ถามไป จึงเกิดปีญหาในเซิงการปฏิบัติงาน 
กระบวนการในการทำงาน อาจจะไปติดในขัดจุดใดตอนนี้มืเวลาอีกไม่ถึง ๑ เดือน อยากจะหารือกับทางท่านประธานฯ 
ผ่านไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องว่า พอจะมืซ่องทางหรือไม่ที่เราจะดำเนินการตรงนี้เพื่อให้เกิดประโยขน์ ในเรื่องของระเบียบ 
ข้อกฎหมายสามารถปรับแก้ไขตรงใดได้บ้าง เพื่อให้สามารถดำเนินการ และเรื่องของงบประมาณจากเดิมที่เราอนุมัติไป 
๔๕ ล้านบาทเรามืโครงการที่จะดำเนินการอยู่ ๓ โครงการแต่บีจจุบันเท่าที่ฟ้งจะเหลืออยู่๑ โครงการ งบประมาณต่าง  ๆ
ที,จะซ้ือท่ีดินลดลงจาก ๕๐ - ๖๐ ไร่ เหลือ ๓๐ ไร่ ตรงน้ีก็เปีนเหตุหน่ึงท่ีอาจทำให้เกิดบีญหา เราจะดำเนินการอย่างไรให้การ 
จัดซื้อที่ดินตรงน้ีสำเร็จอาจลดเร่ืองของงบประมาณลงขออนุมัติจากสภาฯ แล้วนำไปจัดซ้ือท่ีดินตามท่ีจำเป็น ซ่ึงเรามองเห็น 
แล้วว่าส่วนน้ีจะเกิดประโยขน์แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และประขาขนก็จะได้รับผลประโยขนํ เราต้องมาดูกันว่า 
จุดใดที่จะแก้ไขเขื่อมกันได้ เพื่อให้จัดซื้อที่ดินได้ทันเวลา อาจมืเวลาไม่มากแต่อาจทำได้ ผมอยากให้เจ้าหน้าที่ลองเสนอ 
แนวทาง และฝ่ายบริหารลองเสนอแบบอย่างว่าไปกันได้ หรือไม่ แล้วจึงขอความเห็นขอบจากทางสภาฯ ของเราอีกคร้ังหน่ึง 
เป็นข้อเสนอครับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านหิรัญ ฯ ครับท่ี¥ เสนอแนวทางว่าพอจะมืทางใดได้บ้าง
เซิญท่านธนารักษ์ ฯ ครับ

นายธนารักษ์ วงค์ษา เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ท่ีเคารพ
กระผม นายธนารักษ ์ วงค์ษา สมาซิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองลำพูน พูดเพิ่มเติมเรื่องการซื้อที่ดินผมก็เป็นพ่อค้าคนหนึ่งนะครับ 
กล่าวคือทำธุรกิจเหมือนกันแต่ผมมองว่ายิ่งดำเนินการล่าข้าความเสียหายของ อบจ. ยิ่งเกิดขึ้นเยอะในวงเงินดังกล่าว 
ลองสังเกตลูว่าจาก ๔๕ ล้านบาท เราจะได้ที่ดินกว่า ๕๐ ไร่ แต่ล้าระยะเวลานานขึ้นไปอีกทำให้จาก ๔๕ ล้านบาท 
ได้ที่ด ิน ๓๕ ไร่ ล ้าเราไม ่ร ีบดำเน ิน การห ร ือปล ่อยให ้เป ็น อย ่างน ี้ไป เร ื่อย  ๆ ผมถามว ่าเง ิน  ๔๕ ล้านบาท 
จะได้กี่ไร่ซึ่งต้องลดลงเรื่อย  ๆ ใช่ หรือไม่ครับ ถ ้าเราไม่ม ืความกระซับในการทำงานผมขอฝากไว้ด้วยนะครับ 
ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ มีท่านใดอีก หรือไม่ครับ ทางฝ่ายผู้บริหารหรือ
ฝ่ายเจ ้าหน้าท ี่จะได้ตอบในคราวเด ียวเร ื่องน ี้เป ็นเร ื่องละเอ ียดอ่อนเพราะเก ี่ยวข ้องก ับระเบ ียบกฎหมาย ถ้าจะ 
ดำเนินการต้องผ่านสภาฯ อย่างเด ียว เป็นที่เสียดายนะครับ ๒ -  ๓ ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้รับทราบความเคลื่อนไหว 
ในเรื่องของการดำเนินการว่าติดขัดจุดใด ซึ่งสภาฯ เราก็ให้โอกาสอนุมัติแล้ว จำนวน ๔๕ ล้านบาท ที่ดินย่อมมืราคา 
สูงขึ้นอยู่แล้วไม่มืที่ดินที่ใดราคาลดลงจำนวนไร่ก็ลดลงไป อย่างไรก็ตามส่วนนี้ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ ท่านรองปลัดฯ 
ฝ ่ายดำเน ินการว ่าต ิดข ัดระเบ ียบข้อใด หรือกรณีที่ท่านหิรัญ ฯ สอบถามมาว่าพอจะดำเน ินการต่อได้ หรือไม่ 
ข่วงระยะเวลาที่เหลือ วันน้ีวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๖๗ ในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จะทันหรือไม่ อย่างไร

ทางท่านปลัดฯ มีอะไรจะเพิ่มเติม หรือไม่ เซิญครับ

๑ ๖ /นางสาววราศิณี.



นางสาววราดิณี สุนทร รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน สมาชิกสภา

อย่างที่ได้นำเรียนท่านไปเมื่อก่อนหน้านี้ว่าที่ซี้แจงไปเป็นเรื่อง 
กระบวนการหลักของการจัดซื้อตามระเบียบที่เก ี่ยวข้อง ท่านถามว่าติดที่ใด อย่างไร เมื่อสักครู่ดิฉันได้อธิบาย 
ไปแล้วว่าตั้งแต่โครงการที่เปลี่ยนแปลงไปจากวัตถุประสงค์เดิม๕ ๐ -๖ ๐  ไร่ เพื่อใช้ประโยฃนํในโครงการ๓ โครงการ 
เปลี่ยนเป็น ๓๐ ไร่ ใน ๒ โครงการ ตรงนี้ก็ติดขัดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
เพราะไม่ตรงกับโครงการเดิมที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นต่อมาเมื่อโครงการเปลี่ยนย่อมกระทบกับรายละเอียด 
ค0าซ้ืแจงงบประมาณในข้อบัญญัติท่ีเป็นบัญซีโอน ตัวนี้ก็ติดระเบียบว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ประเด็นต่อมาการคัดเลือก 
แปลงท่ีจะซ้ือ๕ ๐-๖๐ไร่ เพ่ือเป็นท่ีดินเฉพาะแห่งอำนาจอนุมัติน้ันเป็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐซ่ึงของอบจ.คือท่านนายกฯ 
ก็ไม่ปรากฏว่าท่านนายกฯ ได้อนุมัติให้จัดซ้ือท่ีดินเฉพาะแห่งจำนวน ๓๐ ไร่ อีก จึงติดค้าง แม้กระบวนการไปสู่การจัดซ้ือ 
จัดจ้างก็ไม่สามารถไปจัดหาได้ตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เพราะประเด็นที่หนึ่ง ประเด็นที่สอง และประเด็นที่สาม 
ไม่ถูกระเบียบมาตั้งแต่ด้นนะคะ คำถามต่อมาจะใช้วิธีการใด ก็จะย้อนกลับยังกระบวนการ กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลง 
แผนพัฒนาท้องถ่ินเป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาฯประกาศใช้โดยนายกฯต่อมาถ้าเปล่ียนแปลงแผนพัฒนาท้องถ่ินแล้วเสร็จ 
ก็จะต้องแก้ไขคำข้ีแจงฯ ซึ่งก็นำเรียนไปแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้กันเงิน ผู้น้ันเป็นผู้อนุมัติเปล่ียนแปลง กล่าวคือ สภาฯ ก็ต้องเช้าสู่ 
การพิจารณาของสภาฯ เม่ือเช้าสู่การพิจารณาของสภาฯ เสร็จ จะต้องนำเสนอท่านนายกฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติความเป็นท่ีดิน 
เฉพาะแห่งในการจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซ่ึงก็คือการติดต่อเจ้าของที่ดินให้มาเสนอราคา เพ่ือจะตกลงราคาอันเหมาะสม 
และทำสัญญาซ้ือขาย กระบวนการจะเป็นตังกล่าวมาน้ี ขอบคุณค่ะ

ประธานสภาฯ ขอบคุณ ท่านรองปลัดฯ ครับ
เชิญท่านรองวิทยาฯ ครับ

นายวิทยา สะค0าบีน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ
ผมในฐานะที่เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้ติดตามงานนี้มาตั้งแต่ด้น 

ตามคำซื้แจงของท่านรองปลัดฯ เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับ แต่อย่าลืมว่าระยะเวลาทั้งหมด ที่สภาฯ อนุมัติผ่านไป ๒ ปี 
แล้วนะครับ ๒ ปีที่ผ่านมา ผมถามว่าในกระบวนการท่ีท่านรองปลัดฯ กล่าวมาแก้ไขไม่ได้หรือ ทุกบีญหาเหตุใดจึงมาขมวด 
เม ื่อ ๒ อาทิตย์ที่ผ่านมาผมเช้าใจนะครับผมเช้าใจทุกอย่างที่ท่านนายกฯนำเรียนสภาฯ ไปเมื่อลักครู่ว่าพวกเรามือใหม่ 
พวกเราไม่ติดตามงาน ผ่านตัวเองไปแล้วก็ไม่ติดตามไปค้างอยู่ตรงโต๊ะน้ันโต๊ะน้ี จนเวลา ๒ ปี ถามว่าระยะเวลา ๒ ปี ๗๐๐ 
กว่าวัน ท่านทำอะไรอยู่ ความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้เสียหายแต่เฉพาะสภาฯ แห่งนี้ แต่เสียหายไปถึงประซาขน 
ท่ีจะขาดโอกาสในการพัฒนาพ้ืนท่ีของตนเอง ซ่ึงผมกับทาง ผอ.ณปภัข ฯ ได้รับปากกับประขาซนในพ้ืนท่ี ผมถามว่าได้หรือไม่ 
ก็ได้รับคำตอบว่าได้ ทันตามกำหนด แต่ประเด็นก็เพิ่มขึ้นตลอด ถึงเวลาเสนอไป ผมไม่ทราบว่าเร่ืองไปถึงผู้ใด แต่ยังไม่ถึง 
ผู้บริหารถึงท่านรองปลัดฯ ก็ย้อนกลับไปอีก ประเด็นเพิ่มมา สอบถามหน่วยงานช้างเคียงต่อ จากนั้นเรียกมาสรุปว่าจะเดิน 
ตามแนวทางนี้ ถึงเวลาเมื่อไปถึงรองปลัดฯ งานงอกอีกก็จะงอกอย่างนี้ต่อไปเรื่อย  ๆ และก็ซักถามกันไปกันมา ผมถึง 
ขอนำเรียนสภาฯ ด้วยความเคารพ ข้อเท็จจริง คือ ผู้บริหารติดตามงานมาโดยตลอดเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทาง 
ฝ่ายประจำ ไม่ได้ติดตามงาน ผมรู้ว่างานน้ีจะไ!]!ม่ได้ต้ังแต่มีการเปล่ียนตัวกรรมการแล้ว ตกลงกันในโต๊ะท่านนายกฯ ต่อหน้า 
ท่านนายกฯ ว่ากรรมการคือท่านใด แต่เม่ือถึงเวลาก็เปล่ียนตัวกรรมการ เพราะเหตุใด ผมจึงอยากฝากไว้ว่า โดยคำม่ันของ

๑๗/ท่านนายก...



ท่านนายกฯ ว่าอย่างไรก็ตามโครงการนี้เป็นประโยชน์กับองค์กรและเป็นประโยชน์กับประซาขน ถ้าได้มีโอกาสก็คง 
จะได้กลับมา แต่ถ้าใครไม่มีปีมีอก็รัตัวเองก็แล้วกันนะครับวาไม่ต้องทำ ฝากพิจารณาตัวเองด้วยนะครับ ชอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านรองวิทยาฯ ครับ ท่านนายกฯ มีอะไรจะเพิ่มเติม
หรือไม่

เชิญครับ

นายกอบจ.ลำพูน ผมไมม่อีะไรครับ ผมขอโทษไปหมดแล้ว อย่างไรก็ไม่พ้นผม
เพราะผมเป็นนายกฯ ถ้าลูกน้องผู้ใดไม่ดีผู้นี้นก็ด้องรับผิดชอบ เพื่อทุกอย่างถึงจะอยู่ร่วมกันได้ ผมมีแค่'น้ีครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณครับ เชิญท่านธนารักษ์ ฯ ครับ

นายธนารักษ์ วงค์ษา เร ียนท ่านประธานสภาองค ์การบริหารส ่วนจ ังหว ัดลำพ ูน
ที่เคารพ

กระผม นายธนารักษ ์ วงค์ษา สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอเมืองลำพูน ผมมีเรื่องในใจขอพูดเรื่องหนึ่งครับ บางครั้งความรวดเร็ว 
ในการทำงานผมอึดอัดครับ บางครั้งล่าข้า อย่างเซ่นกรณีผมแจ้งซ่อมไฟส่องสว่างบนถนน ตั้งแต่วันที่ ๙ พฤษภาคม 
ณ ตอนน ี้ย ังสร ุปไม ่ได ้เลยว ่าจะดำเน ินการได ้ หรือไม่ ผมสอบถามไปย ังเจ ้าหน ้าท ี่บางท ่านก ็ได ้ร ับแจ ้งว ่า 
รอปีงบประมาณหน้า ผมถามว่าแค่ไฟส่องสว่าง กล่าวคือเปลี่ยนโคม ต้องรอถึงปีงบประมาณหน้า และอึกอย่างหนึ่ง 
ผมฝากท่านข้าราชการไว้ ผมรักทุกคนนะครับ แต่ถ้าถามว่าผู้ใดโดนตำหนิ คือ สจ. กับท่านนายกฯ ครับ ข้าราขการ 
ไม่เคยโดนตำหนิครับ เป็นพวกผมที่โดนตำหนิแทน ผมฝากไว้เท่านี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ คร ับ ก ็เป ็น ค วาม อ ัด อ ั้น ต ัน ใจ อ ัน ท ี่จ ร ิงก ็เป ็น ท ี่เส ียด าย
งบประมาณที่เราอนุมัติไว้ ๔๐ กว่าล้าน สามารถพัฒนาด้านอื่นได้มาก เรายังมีงานที่ต้องพัฒนาในเขตพื้นที่ของ 
แต่ละท่านมากมาย เราก็มากันเงิน ๒ - ๓ ปี ผลสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลย น่าเสียดายนะครับ

ท่านถนอมฯ มีอะไรจะขี้แจงเพิ่มเติม เชิญครับ

นายถนอม เมืองสุวรรณ์ เร ียน ท ่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯ ผ ู้ทรงเก ียรติ
ทุกท่านครับ

กระผม นายถนอม เมืองสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหาร 
ส ่วนจังหวัดลำพ ูน เขตเล ือกต ั้งท ี่ ๒ อำเภอบ ้านโฮ ่ง อยากสอบถามทางฝ ่ายบร ิหารหร ือผ ู้ม ีส ่วนเก ี่ยวข ้อง 
เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนกล่องเกเบี้ยน (Gabion) อย่าลืมว่าปีที่แล้วปลายเดือนกันยายนนํ้าท่วมครับ 
เป็นนํ้าลี้ซึ่งรุนแรงมาก ในเขตของผมบ้านหายไป ๒ หลัง ในเขตเทศบาลตำบลบ้านโฮ่งก็เกือบเสียหายไปหลายหลัง 
เหล่ายาวปีที่แล้วก็นี้าท่วมเยอะ เรื่องของกล่องเกเบ้ียน ทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปาพลู และองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเวียงกานต์ ก็ฝากกระผมให้ติดตามเร่ืองน้ีไม่ทราบว่าจะดำเนินการจัดซ้ือ หรืออย่างไร ขอสอบถามครับ

๑๘ /ประธานสภา...



ประธานสภาฯ ทางท่านผู้บริหารมีส่ิงใดจะเพ่ิมเติม หรือไม' เรืองกล่องเกเบ้ียน 
เชิญ ท่านนายกฯ ครับ

นายก อบจ. ลำพูน เรื่องกล่องเกเบี้ยน ทางท่านรองวิซัยฯ ได้จัดสรรไปแล้ว แต่ว่า
ขอมาทีละ ๑,๒๐๐ ๑,๓๐๐ หรือ ๒,๐๐๐ อันบ้ีเป็นไปไม่ได้นะครับ เรื่องบี้ข้อเท็จจริงไม่ไข่ภาระหน้าที่ของ อบจ. ครับ 
เป็นเรื่องของท้องถิ่นทั้งนั้นแต่เราไปอยู่ในจุดที่ว่า เพราะเรามี สจ. ในพื้นที่ดูแลความเดือดร้อนของเขาก็เลยหลวมตัวไป 
และก็ลึกไปเร่ือย  ๆ นายกฯ พวกบี้ก็ได้คืบจะเอาศอกได้ศอกจะเอาวา สุดท้ายอะไรท่ีไม่สำเร็จก็กล่าวโทษท่าน สจ. นายกฯ 
ก็ลอยตัวไป บ้างก็ว่าแจ้งทาง อบจ. ไปแล้ว เป็นด้น ฉะน้ัน ในบางจุดก็กล่าวง่าย  ๆว่าอย่ายืนถ่ายรูป'[กล้เขา ไม่อย่างน้ันเขา 
ก็อ้างได้ว่าแจ้งแล้ว เรารับรู้แล้ว แต่ไม่ดำเนินการใด  ๆสักอย่าง ซ่ึงมิใข่หน้าท่ีของเรา แต่เขานำรูบ้!ปลงแล้ว สมัยบ้ีโซเข่ียล 
ก็ส่วนใหญ่จะเป็นไบ้เนทางลบ เพราะฉะน้ัน เราต้องประมาณว่าส่ิงใดคือหน้าท่ีของเรา ส่ิงใดท่ี อบจ. เรา'จะ1ช่วยเขา'โต้ หรือเขา 
มาอาศัยโอกาสเอาเปรียบเราในด้านการเมือง หรืออย่างไรก็แล้วแต่ สำหรับความล่าข้าก็อย่างที่กล่าวนะครับ เพราะว่าเรา 
ไม่ได้เอาไว้ในแผนมันก็ต้องไข้งบประมาณได้ไม่ถึงจำนวน £๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดซื้อก็ได้ประมาณ ๖ £๐  กล่อง 
เขาขอมา ๑,£๐๐ ประมาณ ๖ แห่งท่ีขอมา ๒๐๐ กล่อง บ้าง ๓๐๐ กล่องบ้าง เขารู้ได้อย่างไรว่าเอาไปซ่อมตรงน้ันไข้ ๒๐๐ 
กล่อง เพราะฉะน้ันพวกเราต้องอธิบายไห้เขาเข้าใจ เร่ิมด้นมาจากกระสอบทราย ตอนบ้ีเปล่ียนจากกระสอบทรายเป็นกล่อง 
เกเบี้ยน กระสอบทรายยังดืซื้อมา ๒๐,๐๐๐ -  ๓๐,๐๐๐ กระสอบ เอาไป ๘,๐๐๐ บ้าง ๖,๐๐๐ บ้าง แต่ปีญหา คือ 
ส่ิงแวดล้อมเรานำกระสอบทรายไปก้ันเวลามันหมดล่งผลไห้กระสอบอยู่เต็มเฌ่น้ัาลำคลองทรายก็ทำให้ต้ืนเขินปีหน้าก็ไปถม 
อีก  ๆฉะน้ัน เราจึงเปล่ียนไปเป็นกล่องเกเบ้ียนจึงต้องมีการวางแผนไม่ใช่ว่ามาถึงมาขอไป £,๐๐๐ ท้ัง  ๆ ท่ีไม่รู้ไม่ไปดู เพราะ 
กล่องเกเบ้ียนเวลาเขาขอมา เห็นฝายดอยแตหรือไม่ กว่าเขาจะทำข้ึนมาขนาดน้ันกล่องเกเบ้ียนวางอย่างไร ไข้เท่าใด เขาต้อง 
วางแผนให้หมดเลยนะครับ ออกมาอันใดเกินกำลัง แม้กระทั่งเกินกำลัง อบจ. เราก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันอย่างเช่น กล่อง 
เกเบ ี้ยนยาวไป ๒๐๐ -  ๓๐๐ เมตร สรุปว่าก็เป็นพันกว่าเกือบสองพัน ต้องให้เขาแจ้งโยธาฯ เข้ามาออกแบบ 
ผมถึงบอกว่าต่อไปบี้โยธาฯ มีหน้าที่ปีองกันตลิ่งอย่างเดียวถนนไม่ได้ทำแล้ว เพราะฉะนั้นให้เขาเสนอไปทางโยธาฯ ให้ 
มาจัดการเราไม่ต้องเป็นพระเอกมาทำให้ทั้งหมด ให้ทางโยธาฯ บ้าง เวลาไปถ่ายรูปก็นำโยธาฯ ไปด้วย เพราะจังหวัด 
เขาก ็ม ีงบประมาณ เห ม ือนก ันและม ีงบประมาณ มากด ้วย ถ ้าเราจะแก ้เราแก ้ไม ่จบ คร ับ กล ่องเก เบ ี้ยน ท ี่ว ่า 
แต่อย่างไรก็ตามก็จะได้ไป ๖๐๐ บ้าง £ ๐ ๐  บ้าง ๒๐๐ ตามที่เรามีมาก็ไม่รู้ต้องพูดด้วยเหตุอันใดตอนบี้นะครับ 
เราเหลือเวลาอีกไม่มากแต่ว่าทั้งหมดบี้คือแนวทางที่จะแก้ไขปีญหา เวลามีปีญหาของประขาขน ณ ตอนบี้ก็ส่งมอบให้ 
โยธาฯ ท้ังหมด ในส่วนเร่ือง!ภ่ียวกับน้ัาก็ให้กรมเจ้าท่า ซ่ึงเด๋ียวบ้ีท้องถ่ินห่รือท้องท่ีสามารถท่ีจะดูดทรายได้เองแล้วใช่ ห่รือไม่ ต่าง 
ตอบแทนจะมาขอ อบจ. ไปเปลี่ยนเส้นทางนั้าก็ไม่ใช่ เช่น ขอ อบจ. ไปเปลี่ยนเส้นทางนั้าทางบี้เพราะกัดเซาะตลิ่ง 
บ้านพังไปหลายหลังซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของเราแล้วก็ไปกดดัน สจ. บ้าง กดตัน นายก อบจ. บ้าง เดินขบวนมาหน้า อบจ. 
บ้าง เราก็ต้องมีหลักของเรา ที,กล่าวมาข้างด้นเป็นแนวทางครับ โดยเฉพาะช่วงบี้การจะให้กล่องเกเบี้ยนไม่ใช่ว่า 
จะให้ไปเรื่อย กล่าวคือ มาขอไปก่อนแต่เหลือก็ไม่เป็นอะไร มันไม่ใช่นะครับ อันบี้ก็เป็นแนวทาง อย่างไรก็ตาม 
ภาพใหญ่ คือ ผมต้องการให้นั้าไหลลงให้เร็วที่สุด ถึงได้ซื้อเรือกำจัดผักตบขวาสิ่งใดที่กืดขวางเอาออกให้เร็วที่สุด 
เด ี๋ย ว น ํ้า ม า ม ัน ก ็ไ ห ล ไ ป  เด ี๋ย ว บ ี้ท ี่แ ม ่ส า ย น ั้า ห ม ด ไ ป แ ล ้ว ล ง ไ ป เห ล ือ ท ี่เข ีย ง ร า ย   ๆ ก ็ไ ห ล เข ้า  
ห้าแยก คนก็เข้าไปทำบ้านจัดสรร คือ คนถมที่ไปทั้งหมด ทั้งคลองหรืออะไรต่าง  ๆ จึงเหลือแต่ถนนที่นั้าจะไหลมาได้ 
ประกอบกับนั้าในถนนก็ไหลเขี่ยว พอนํ้าลดก็กลับคืนตามถนนมันก็ด้างอยู่อย่างนั้นกว่าจะลง เพราะฉะนั้น ในส่วนบี้ 
ไม่ใช่ว่าจะกันไม่ให้มันเข้า หรือกันต่อสู้กับธรรมขาติ ซ่ึงสู้มันไม่ได้ จึงต้องทำอย่างไรให้น้ัาไหลลงไป ของเราลำพูนสาย 
ข้างบนก็มีนั้าปิง อะไรต่าง  ๆ ก็ปล่อยมันลงมา ก็พูดให้ประซาขนเข้าใจนะครับ สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้นํ้า และก็อธิบายให้ 
เทศบาลต่างๆ เข้าใจ เพราะเขาก็จะเอาตัวรอดของเขาให้เราไปรับเคราะห์แทน ขอบคุณครับ

๑ ๙ /ประธานสภา...



ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ ที่ฃี้แจง ก็รอรับได้เลยนะครับ ท่านประธานสภาฯ
ถนอม ฯ มารับกล่องเกเบี้ยนได้

เซิญท่านสุวรรณฯ ครับ

นายสุวรรณ หอยแก้ว เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ
กระผม นายสุวรรณ หอยแก้ว สมาขิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเวียงหนองล่อง เพราะซ่วงบี้ก็เป็นฤดูฝนแล้วพายุเข้าเหมือนกับจังหวัดข้างเคียงบ้านเรา 
เชียงราย เชียงใหม่ แต่'พายุมันก็ยังมือยู่ที่นี่ ผมอยากจะสอบถามไปทางฝ่ายบริหารว่าทางเราได้จัดเตรียมพวกขุดที่จะ 
ไปช่วยเหลือเกี่ยวกับนํ้าที่จะหลากกัดเซาะหรือว่ามืสวะติดตามสะพาน หน่วยงานที่เราจะต้องเฝ็าคอยระวังเรื่องนํ้า 
ที่จะมาตอนบี้ยังมือยู่ คาดว่าเด ือนกันยายน -  ตุลาคม จะยังม ืน ํ้าหลากโดยเฉพาะเขตอำเภอลี้ แม่นํ้าลี้ บ้านโฮ่ง 
เวียงหนองล่อง ปีที่แล้วนี่ประมาณด้นเดือนตุลาคม ที่นํ้ามาฤดูฝนหลังสุด ก็เกิดความเสียหายเหมือนท่านถนอมฯ 
กล่าวมา ผมจะสอบถามว่าทาง อบจ. ระยะนี้Iนช่วงเดือนกันยายน -  ตุลาคม มีหน่วยที่จะบรรเทาสาธารณภัยที่เมื่อ 
ฉุกเฉิน นั้าหลากมาจะรีบแก้ปญหาได้ทัน ก่อนที่จะเกิดความเสียหายอย่างมาก หรือไม่ ตอนนั้นก็มืผมที่สะพานท่าลี่ 
กับสะพานบ้านดงที่มืสวะมาติด ผมให้ทางเทศบาลวังผางทำเรื่องมาที่ อบจ. ขอเครื่องจักร เป็นรถแม็คโครบูมยาว 
ก ็ขอมาว ันศ ุกร ์ช ่วงก ่อนเท ี่ยง ก ็มาต ิด เส าร ์ -  อาท ิตย ์ แต ่สวะก ็ย ังคงมาท ุกว ันจนกล ัวว ่าจะสะพานจะพ ัง 
ผมก็เลยเรียนไปถึงท่านนายกอนุสรณ์ฯ ว่าท ่านนายกฯ ช่วยมาดูที่สะพาน ๒ ตัวดังกล่าว เพราะมืสวะติดมาก 
ท่านนายกฯ ก็ส ั่งให้ทางสำนักช่างนำรถแบบบูมมาดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันเดียวทั้ง ๒ ตัว เพราะฉะนั้น 
จะมืต ัวอย่างเหมือนที่สะพานวังสะแกงเพราะสวะมันติดเยอะ นั้ามันก็ไหลมาด้านล่างทำให้ตอม่อสะพานยุบ 
เกิดสะพานพังความเสียหายราว  ๆ ๕ ๐ - ๖๐ ล้านบาท ตอนนั้นเขาขอมาเราก็ไม่ได้เข้าไปทำให้เพราะว่าเครื่องกำจัด 
สวะเราสู้ไม่ไหวก็เลยใข้แมคโครไปดึงออกที่ละเล็กน้อยก็เสร็จออกไป ทินี้สะพานมันทรุดตัวจนยุบไป ๒ ช่อง 
ตอนบี้กำลังได้งบประมาณมาทำแล้วครับ วันนั้นก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่ได้แก้นิญหาที่สะพาน ๒ ตัว ก็คือ 
สะพานท่าลี่ไปฝ่งจอมทองกับตรงสะพานบ้านดงหลวง ก็ขอขอบคุณท่านนายกฯ ที่มืดำสั่งด่วนให้ทำให้เสร็จเย็นบี้เลย 
วันนี้เลย อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับที่ท่านถนอมในเขตอำเภอบ้านโอ่ง เขตปาพลู ฝายปาพลูที่ท่านขอกล่องเกเบี้ยนไปที่ 
ฝายที่นํ้ากัดพัง ผมไปขุดลอกให้แล้วความยาว ๔๗๐ เมตร ตอนนี้โล่งแล้ว ที่ทางอบต. เขาจะมาขอกล่องไปเรียง 
ผมก็ว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของ อบต. ไม่ใช่หน้าที่ของ อบจ. งบฯ ของเทศบาล งบฯ ของ อบต. ก็มื วันนั้นเขาก็ตกลง 
ว่าประขุมผ่านสภาฯ งบฯ จ่ายขาดเงินสะสม ตัวละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่วันนั้นผมได้คุยกับท่านนายก อบต. ป่าพลู 
ตอนนี้เขาก็ตกลงซื้อกล่องซื้ออะไรแล้วครับ แต่ตรงที่ขาดผมไปทำให้หมดแล้ว และผมทำให้ดึกว่า อบต. ทำ ๒ เท่า 
ผมเอารถดั้ม ๑๐ ล้อ ขนดินใส่ ๒๐๐ กว่ารอบ ตอนนี้เขาก็ไม่ต้องห่วงแล้วตอนนั้นมันมื ๒ ตัว ฝาย ๒ ตัว ที่นี้เรื่อง 
บ้านโอ่ง กับเวียงหนองล่องมันเป็นห้ายนํ้าแม่ลี้ เวลานั้าแม่ลี้มาจากทุ่งหัวข้าง หรือนั้าแม่ลอบ จะมาอัดอยู่ที่ท้ายปลาย 
นั้า ซ ึ่งเวียงหนองล่องกับบ้านโอ่งจะหนักหน่อย ฉะนั้น การที่ท ่านนายกได้พ ูดว่าตอนนี้เขาม ีการขุดลอกโดย 
ต่างตอบแทน อบต. หรือเทศบาลไม่ต้องเสียค่างบประมาณท้องถิ่นขออนุญาตได้อำนาจก็ทางกรมเจ้าท่าตรวจสอบ 
แบบ ทางจังหวัดก็อนุญาตผมก็ทำมาที่บ ้านโอ่งละ ตอนนี้ที่ฝ่ายดอยโตนก็ไม่มืปญหาแล้ว ขุดทรายได้ประมาณ 
๒๐,๐๐๐ คิว นํ้ามาก่อน ถ้านั้าไม่มืก็ได้ประมาณ ๓๙,๐๐๐ คิว ถ้าท่านจะมาคิดเขตบ้านโอ่ง จะทำจุดใดบอกมา 
ผมจะดำเนินการให้อย่างดี ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านสุวรรณ ฯ ครับ ที่มืความห่วงใยเร่ืองอุทกภัยต่าง  ๆ ก็
อยากจะให้ทางฝ่ายบริหารได้เตรียมขุดเฉพาะกิจแก้ไขปญหาเวลานั้าหลากมาแล้วก็มืเศษสวะมติด ซึ่งท่านผู้บริหาร 
เขาก็พยายามจัดการอย่างเต็มที่ เชิญท่านศิรศักด ฯ ครับ

๒ ๐/นายศิรศ ักด...



๒๐

นายคิรคักดี๋ ทองยอด เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ที่เคารพ
กระผม นายศิรศักด ทองยอด สมาขิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดลำพูน เขตเลือกตั้งที่ ๒ อำเภอลี้ ผมได้พีงนายกฯ พูดซึ้งมากครับ เมื่อสักครู่ยอมรับในสิ่งที่เราทำผิด 
และยินดีกับสิ่งที่เราทำดี เพราะว่านายกฯ ทำหลาย  ๆ อย่างที่ด ีครับ ปีนี้ผมได้รับเครื่องจักรสนับสนุนไปทำให้ 
ประซาขนทำนาได้ ๑๔๐ ไร่ ซึ่งผมเข้าไปควบคุมงานเอง เพราะบางครั้งไม่มีคนไปดูหน้างาน ข่างเองเขาก็ไม่รู้ว่าจะทำ 
อย่างไร ผมเข้าไปอยู่กับเขาประมาณ ๗ วัน ๒ ท่ี ได้ทำงาน ๑๔๐ ไร่ ซึ่งขาวบ้านขอบคุณมาก ๒ ปีไม่ได้ทำนาครับ 
เพราะนํ้าไม่เข้านาเขา เราไปทำให้เขาจนเสร็จ ในส่วนที่จะแก้ไขผมขอน่าเสนอว่าวันนี้ท่านนายกฯ ให้เครื่องจักรผม 
๒๐ วันทำงาน ปีนี้นํ้าท่วมลดน้อยลงแน่นอน เพราะนายกฯ ไปดูที่คันกั้นนํ้ากับผมแล้วว่าถ้าเรายกขึ้นมาเมตรห้าสิบ 
แล้วบดอัดอย่างดีนี้าจะไม่ล้นมาที่ตลิ่งด้านหลังนี้าที่ท ่วมลี้ทุกวันนี้ค ือนํ้าย้อนกลับจากแก้มสิงครับ ไปเซาะถนน 
จนขาดแล้วขึ้นมาท่วมเพราะถนนบนนั้น เราย้ายแม่นํ้าลี้ครับ เมื่อ ๒๘ ปีที่แล้ว เหมืองเขาย้ายแม่นํ้าลี้ออกไป ๓๐๐ 
เมตร เลยทำให้บริเวณนี้นเปีนดินถมซึ่งล้าเราไม่แพ็คดี  ๆ อย่างไรก็ลงครับ เพราะผมอยู่ในเหมืองผมรู้ว่ามันเป็น 
อย่างไร ล้าท่านนายกฯ อนุมัติเครื่องจักรให้ผม ๒๐ วัน ผมจะแก้ปีญหาให้ทันภายในสิ้นเดือนนี้ ผมว่าลดน้อยลง 
ดีไม'ดีอาจไม่ท่วมด้วยครับ ถ้าเราแพ็คอยู่ เพราะนายกฯ ก็ไปเห็นกับผมแล้ว เราไปยืนดูกันว่าถ้าเราทำได้ถูกจุดถูกที่ 
เราก็ไม่ต้องมาคุยแล้ว อย่างเวียงหนองส่อง หรือบ้านโฮ่ง เป็นปลายทางครับ ต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ ท่านนายกฯ ไปดูอีก 
ครั้งก็ได้หรือให้สำนักข่างเข้าไปลูแล้วแก้ไขปีญหาให้เร่งด่วน ข่วงนี้ผมว่ายังดำเนินการทัน เพราะว่าส่วนมากนี้าจะ 
ท่วมวันท่ี ๒๖ ถึง ๒๘ และวันที่ ๑ ตุลาคม ที่ผ่านมาประมาณนี้ครับ ขอความอนุเคราะห์คิดดู ผมยังคิดว่าโดยรวม ๔ 
ปีที่ผ่านมา นายกฯ ก็ยังทำดีเกินร้อยละ ๗๐ อยู่ครับ ในที่นี้ต้องยอมรับ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านคิรคักด ฯ ครับ
นายนายกฯ มือะไรจะเพิ่มเติม หรือไม่ เขิญครับ

นายก อบจ. ลำพูน ไม่มือะไรครับ เดี๋ยวจะคิดว่าท ี่ผมกล่าวมันเกินไป คือ เรื่อง
ที่ดินเงินยังไม่ได้หายไปที่ใดนะครับเพียงแต่ตกเป็นเงินสะสม แตกต่างจากงบเฉพาะกิจซึ่งจะมืเวลาก0าหนด กล่าวคือ 
เมื่อถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๖๗ งบส่วนนี้ก็จะถูกดึงกลับไปทันที ซึ่งมือยู่ ๓ - ๔ โครงการท ี่เราพยายามเร ่ง 
ดำเนินการอยู่พยายามทุกวิถีทาง โดยตรงนั้นไม่มืใครสนครับว่าคุณจะไปขอร้อง หรือมีเหตุผลอย่างไร ถึงเวลาก็ริบคืน 
ไปท้ังหมด เขาไม่สนแม้กระทั่งโอนไปกี่งวด ซึ่งตรงนี้เป็นส่วนสำคัญที่เรากำลังติดตามกันอยู่ แต่เงินยังอยู่ตกเป็นเงิน 
สะสม ส่วนเรื่องนั้าท่วมผมคิดว่าผมไปดำเนินการกันไว้หมดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นสวะ หรือเศษต่าง  ๆ ตั้งแต่วันนั้น ๒ ปีท่ี 
เราดำเนินการกำจัดขยะมา ตักขึ้นมาพอถึงปลาย ด้านหัวก็งอกขึ้นมาอีกและงอกขึ้นมารวดเร็วด้วย ฉะนั้นแล้วสิ่งที่ 
เรารอคอยคือให้นี้ามันท่วม ตักอยู่ตรงสะพานไหลมาก็ตัก  ๆ เพราะถ้านั้าไม่ไหลจะลำบาก วันนั้นที่ดำเนินการที่ 
สะพานสันติ รถบูมยาวและรถตั้มเข้าไป น้ํามามันก็ไหล  ๆ มา เพียงแต่น่าเรือไปไล่เขี่ยออกมา ผมคิดว่าเป็นวิธีกำจัดที่ 
ดีท่ีสุด ๑ ปี ขุดผักตบขวาไม่ได้ทำงานอย่างอื่นเลย รวมถึงรถที่เราซื้อมาคันนั้นด้วย อันนี้ก็เป็นส่วนที่เราดำเนินการ 
กัน ผมก็คาดว่าน่าจะเอาอยู่แล้ว ณ ตอนนี้ ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ครับ เขิญท่านหิรัญ ฯ ครับ

นายหิรัญ ชัยบุ เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ

๒ ๑/กระผม...



กระผม นายหิรัญ ชัยบุ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ลำพูน อ0าเภอบ้านซิ ฝากเรียนถามผ่านไปยังท่านประธานฯ ท่านนายกๆ และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อสักครู่ 
เป็นเรื่องนํ้าทั้งหมดก็ผ่านไป คงไม่ถึงขั้นอันตรายแก่ชีวิต แต่ที่ผมจะพูดเรื่องตอนนี้เป็นเรื่องที่เกิดสำหรับชีวิตคนเรา 
ได้ง่ายมาก คือ เรื่องของไฟฟ้า ผมได้ไปเยี่ยมที่ รพ.สต.ห้วยยาบ ก็ในเรื่องนี้คือระบบไฟฟ้าของ รพ.สต.ห้วยยาบ 
ย ังเป ็นหน ึ่งเฟสอยู่เวลาประขาขนมาใข ้ไฟก ็ตก เครื่องด ับอะไรต่าง  ๆ ม ีผลกระทบตอผู้ใข ้ ซ ึ่งผมเคยเร ียน 
ขออน ุญาตเอ ่ยนามท ่านรองวิช ัย ฯ ครั้งหน ึ่งว ่าม ีหน ังส ือผ ่านเข ้ามาเร ียบร้อยแล้ว และก็ได้ประสานทางข่าง 
ท ี่เก ี่ยวข ้องว ่าขอให ้ช ่วยเข ้าไปดูแลแก ้ไขให ้ก ับ รพ.สต.ห ้วยยาบ ด้วย เน ื่องจากม ีป ิญหาเร ื่องการใข ้ไฟฟ ้า 
ไม่เพียงพอโดยเฉพาะประขาขนที่มาใข้กันอย่างมากมาย ตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารับโอนมาเรียบร้อยแล้วเป็นอันดับแรก 
ในครั้งที่ ๑ ก็อยากจะฝากผ่านทางผู้บริหารว่าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้กับ รพ.สต.ห้วยยาบ 
อย่างเร่งต่วนได้ หรือไม่ ตอนนี้ยังเป็นไฟฟ้าหนึ่งเฟสอยู่ ทำอย่างไรจะให้เป็นไฟฟ้าสามเฟส เพราะว่าเครื่องอุปกรณ์ 
ไฟฟ้ากับเครื่องอุปกรณ์การแพทย์นั้น ต้องใข้ระบบไฟเยอะ ตรงนี้ขอฝากเจ้าหน้าที่ท ี่เก ี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการ 
ให้ด้วย ขอบคุณครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านหิรัญ  ๆ ครับ
ท่านนายกฯ มีอะไรจะเพิ่มเติม เชิญครับ

นายก อบจ. ลำพูน ผมขอพูดเรื่อง รพ.สต. สักเล็กน้อยครับ สิ้นเดือนตุลาคมนี้
ก็คงจะมากันทั้งหมดทุกแห่ง ๗๑ แห่ง จะมาสังกัด อบจ.ทั้งหมด ภาระต่าง  ๆ ก็จะหนักพอสมควรโดยเฉพาะบุคลากร 
กลุ่ม รพ.สต. ยังจะมีมากกว่ากลุ่ม อบจ. เดิมที่มีอยู่ ชุดตรวจการณ์สีขาวก็จะมีมากว่าสืดำ เรื่องของไฟฟ้านะครับ 
จากการที่ผมไปดูมาทุก รพ.สต. เขาไม่เคยได้รับการสนับสบุนมาก่อนเลย สมัยเขาอยู่ก ับกระทรวงสาธารณสุข 
ไม่เคยได้อะไรเลยนะครับ เพราะคราวนี้เปรียบเทียบกันระหว่างที่ถ่ายโอนมาแล้ว ๒๘ แห่ง กับอีก ๔๓ แห่ง เงินบำรุง 
แตกต่างกันมากของเราบางแห่ง ๒ ล้านก็มี ของเขาบางแห่งก่อนที,จะโอนมาเหลือเพียง ๔๐๐ บาท เพราะกระทรวง 
สาธารณสุข โดย สสจ. ริบไปทั้งหมด ก่อนจะส่งให้เรา บางรายติดลบก็มี ผมคิดว่าในส่วนตรงนั้นอยากจะขอ สจ. 
ทุกคน เข้าไปลูเขาหน่อย เราก็จะทำเต็มที่ โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานจ้างที่จะต้องใช้เงินบำรุงจ่าย คือ มีเงินบำรุงแค่ 
๔๐๐ บาทจะจ้างใครได้ อย่างน ้อยพวกเราก ็เข ้าไปด ูแลเขา และก็รายงานผมบ้างว่าสถานการณ ์เป ็นอย่างไร 
ผมรับรองว่าจะไมให้ติดด้างเรื่องเงิน เราจะใข้ทรัพยากรส่วนของเราให้คุ้มค่าที่สุด เพราะว่าข้อเปรียบเทียบเกิดขึ้น 
แล้ว โดยเฉพาะสสจ.ที่ปฏิเสธการถ่ายโอนโดยตรงตราบใดที่พวกเราไปให้กำลังใจเขา โดยเฉพาะบางแห่งที่ไม่มีการ 
ถ่ายโอนเลย ก็ผมฝากด้วยนะครับในหลาย ๆ ท ี่ ๔๓ ที่มีบํญหาทั้งหมดนะครับที่จะถ่ายโอนมานี้ทุกราย ต้องช่วย 
ให้กำลังใจกัน แต่ด้านการบริหารพวกผมก็จะพยายามอย่างดืที่สุด ก็ฝากไว้ด้วยครับ

ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายกๆ ครับ
การบริหารจัดการท้องถิ่นนั้นมัน มีอยู่ ๓ ด้าน คือฝ่ายบริหาร 

ฝ ่ายสภาและทางเจ ้าหน ้าท ี่ โดยมีประขาขนอยู่ตรงกลาง ทำอย่างไรจะให้ประซาชนอยู่ด ืมีสุข การทำงานนั้น 
เป ็นธรรมดาท ี่อาจจะม ีการกระทบกระท ั่งก ันบ ้าง ไม ่ม ีส ิ่งใดท ี่ราบรื่นตลอดกาล อย ่างไรก ็ตามทางสภาฯ 
ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายเจ้าหน้าที่เรา และทางฝ่ายสภาฯ เราเหลือระยะเวลาไม่ถึง ๓ เดือน 
ช่วยกันประคับประคองสภาฯ ของเราให้การบริหารจัดการ อบจ. เป็นไปด้วยดี เรียบร้อย ส่วนบํญหาอุปสรรค 
ในด้านอื่น  ๆ น้ัน ค่อยว่ากันสมัยหน้าเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ

๒๒/เรื่องอื่นไม่มีอีก...



b b

เร่ืองอ่ืนไม1มีอีกนะครับ
ถ้าไม่มี กระผมในนามสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 

ขอขอบคุณเพ่ือนสมาขิก หัวหน้าส่วนราขการ และข้าราขการทุกท่าน ท่ีได้เข้าร่วมประขุม ทำให้ภารกิจของสภาฯ เสร็จส้ินไปด้วยดี

เลิกประซุม เวลา ๑๕.๕๐ น.
การประขุมวันน้ี ขอปีดประขุม

(ลงขื่อ) ' ’ ผ้บันทึกรายงานการประขม
(นายกันต์ ภูศรี)

• นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

(ลงขื่อ) ส.ต.ท น้ ^  1 I ผู้ตรวจรายงานการประขุม
(วุ^ภัทร เรือ‘นม1

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่ว‘นจังหวัดลำพูน



รายงานการประขุมสภาองค์การ,บริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
สมัยสามัญ สมัยท่ีสอง คร้ังท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕:๖๗ 

เมือวันท ๑๒ กันยายน ๒๔๖๗ เวลา ๑๔.๐0 น. ณ ห้องประขุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
ประขุมตรวจรายงานๆ ในวันท่ี 9Co กันยายน ๒๔๖๗

(ลงซ่ือ)
(นายเขม1ชาติ สุคันธวงค์)

ประธานกรรมการ

(ลงซ่ือ) <โ-
(นายปวีณวัชรี ศรีพงษ์)

กรรมการ

(ลงซ่ือ)
(นายสุรซัย ขัติปิญญา)

กรรมการ

(ลงซ่ือ)
(นายบญเลิศ อินบรี)

กรรมการ

(ลงซ่ือ) 0 ^ - ) ^ ๙ ว-** ''ๆ
(นายธนารักษ์ วงค์ษา)

กรรมการ

(ลงซ่ือ)
(นายพัฒนเดข สมบูรณ์ขัย)

กรรมการ

(ลงซ่ือ) ^ rX '
(นายสุรลิทธิ้ วงค์การณ์)

กรรมการ/เลขานุการกรรมการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับรองรายงานการประขุมก ในคราวการประขุมสภา‘ใ 
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครังที ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๗ เมือวันที ๒๔ กันยายน ๒๔๖๗ เรยบรอยแลว

(นายนิวัติ เพียรพนัสสัก)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน


